

Số: 1072/STTTT-TTBCXB
V/v hướng dẫn một số nội dung tuyên
truyền (Từ tuần 02, tháng 10/2020)

Đắk Nông, ngày 14 tháng 10 năm 2020

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị;
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

Để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới, căn cứ vào những nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan cấp trên, từ tuần 2- tháng 10 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông triển khai thực hiện tuyên truyền một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước (theo Công văn số 5182/UBND-NCKSTT ngày 09/11/2020)

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính phục vụ Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Hội nghị của Chính phủ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ (dự kiến tổ chức trong tháng 12 năm 2020),

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền nội dung thông tin, tuyên truyền những kết quả nổi bật về công tác cải cách hành chính trên từng lĩnh vực cụ thể; những sáng kiến, mô hình, điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương giai đoạn 2011 - 2020.

2. Tuyên truyền về chuyển đổi số (theo Công văn số 5051/UBND-TTĐT ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số (*danh mục kèm Công văn số 5051/UBND-TTĐT ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh*). Bộ sách giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân không chỉ hiểu, thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số mà còn tự xây dựng cho mình chiến lược, kế hoạch hành động, mô hình hoạt động thực hiện chuyển đổi số thành công, cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Bộ sách tuyên truyền về Chuyển đổi số đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân về bộ sách này, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

3. Tuyên truyền, chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 229/PCTT ngày 06/10/2020 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh)

Hiện nay cả nước và địa phương đang bước vào cao điểm của mùa mưa bão. Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa và mưa to dẫn đến tình trạng sạt lở đất tại nhiều tuyến đường giao thông và ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng đến nhà cửa và hoa màu của người dân.

Trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 7, nhận định thời gian tới nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao. Để chủ động ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra, đồng thời, hằm tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn tỉnh chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tới, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn cho người dân các kỹ năng để chủ động ứng phó, phòng tránh với tình hình mưa lũ lớn, ngập sâu kéo dài. Kịp thời đưa tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng, tránh.

4. Tuyên truyền mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh)

Nhằm tuyên truyền đến người dân trên địa bàn tỉnh về mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập trong giai đoạn 2016 – 2020, qua đó góp phần nhân rộng câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi; chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi,

Đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến nâng cao nhận thức về Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, về huy động nguồn lực để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

5. Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch Tay chân miệng (theo Công văn số 5204/UBND-KGVX ngày 10/10/2020 của UBND tỉnh)

Bệnh Tay chân miệng là bệnh nhiễm vi rút cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da chủ yếu ở dạng phỏng nước thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nhẹ, tuy nhiên ở một số trường hợp bệnh có thể diễn tiến nặng và gây biến chứng nguy hiểm như viêm não - màng não, viêm

cơ tim, phù phổi cấp dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Tính đến ngày 07/10/2020, toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận 320 trường hợp mắc Tay chân miệng, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm 2019 (208 ca); có 12 ổ dịch, trong đó 08 ổ dịch tại trường học và 04 ổ dịch tại cộng đồng. Dự báo tình hình dịch bệnh Tay chân miệng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng trong thời gian tới là rất lớn; đặc biệt, trong giai đoạn bắt đầu năm học mới, nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch rất cao nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống kịp thời.

Nhằm góp phần tuyên truyền, khống chế không để dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để người dân biết, chủ động phòng, chống dịch Tay chân miệng. Đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường hoạt động truyền thông trực tiếp tới từng người dân để họ hiểu và chủ động thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền các nội dung trên đầy đủ, có hiệu quả./

Nơi nhận:

- Như trên (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN;
- Ban Giám đốc;
- Trang TTĐT Sở TTTT;
- Lưu VT, TTBCXB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC